

# The Modder ศาสตร์และศิลป์แห่งโลกคอมพิวเตอร์



ในเวลา 48 ชั่วโมง เราสามารถสร้างคอมพิวเตอร์สักเครื่องได้หรือไม่?

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแม้จะลดทอนส่วน CPU ลงไป ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอ แต่คงไม่ปฏิเสธว่า ถ้ายังต้องการแรมที่ทรงพลัง การประมวลผลที่รวดเร็ว CPU ก็ยังนับเป็นส่วนสำคัญที่ยังคงต้องมีอยู่ ซึ่งถ้ามีการนำตัวเคสมาสร้างสรรค์ และพัฒนาให้มีรูปลักษณะที่แปลกตามากกว่าเดิม และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากกว่า 10 เท่า

The Modder คือกลุ่มบุคคลที่หลงใหลในการสร้างสรรค์โมดิฟายคอมพิวเตอร์จากแบบเดิมๆ ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบที่เรารู้จัก ให้มีรูปแบบแปลกใหม่ตามจินตนาการ ในต่างประเทศเป็นงานอดิเรกของคนที่รักคอมพิวเตอร์ และกลายเป็นการแข่งขันระดับโลกอย่างจริงจังมาหลายปี ซึ่งการสร้างเคสคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ หรือการนำเคสเดิมมาปรับแต่ง ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากทักษะด้านช่างแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่างคอม ช่างไฟ ช่างโลหะ ฯลฯ ที่มาพร้อมกับความเป็นศิลปินแล้ว ยังต้องสามารถประกอบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้จริง พร้อมกับการเรียนรู้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของ Modder เกิดจากความชื่นชอบส่วนบุคคลในการตกแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเท่านั้น แต่เนื่องด้วยในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเริ่มถึงจุดอิ่มตัว ผู้ผลิตสินค้า อะไหล่ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ PC จึงหาวิธีการสร้างแรงดึงดูดให้กับสินค้าของตนเอง โดยการตกแต่งคอมพิวเตอร์ หรือการ Modify Computer นั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยทำให้แบรนด์สินค้าของตัวเองนั้นโดดเด่นขึ้นมาได้ เพื่อนำมาผสมผสานกับดีไซน์ของสินค้านั้นๆ จึงเป็นเหตุให้ การสร้างผลงาน Case Modding หรือการเป็น Modder ไม่ใช่งานอดิเรกอีกต่อไป เนื่องจากความต้องการของตลาดสำหรับ Case Modding นั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับ Modder ซึ่งมูลค่าสูงสุดของการสร้างผลงานที่ Modder จากประเทศไทยเคยได้รับ คือ มูลค่ากว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาท เลยทีเดียว โดยเป็นค่าออกแบบและสร้างผลงานเท่านั้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์ Hardware ต่างๆ

อุทัยเดช แซ่จั้ง ผู้บุกเบิกริเริ่มรายการเรียลลิตี้ The Modder Thailand การแข่งขันโมดิฟายคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นคนแรกในเมืองไทย ทำให้เหล่ามอดเดอร์ชาวไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อประมาณสามปีก่อน ซึ่งหลังจากรายการ The Modder Thailand ออกอากาศทาง CAT Channel ก็มีนักโมดิฟายเคสคอมพิวเตอร์หน้าใหม่ๆ ตบเท้าเข้าสู่วงการมากมาย ไม่นับระดับรุ่นพี่ ที่ไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับโลกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขัน Thermaltake CaseMOD Invitational Season และ CyberMods24hrs หรือ รายการ CASE MOD | World

series ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่มีมอดเดอร์เข้าร่วมจากทั่วโลก และคนไทยสามารถคว้าอันดับ 1 ได้ถึง 3 ปีติดกัน โดยยังไม่เคยมีชาติไหนทำลายสถิติได้ นับตั้งแต่จัดการแข่งขันเป็นต้นมา

ล่าสุด The ModderThailand สร้างความท้าทายใหม่ให้กับเหล่ามอดเดอร์ โดยการกำหนดเวลาการโมดิฟายเคสคอมพิวเตอร์ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาเพียง 48 ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติแล้ว การโมดิฟายเคสคอมพิวเตอร์ มักจะใช้เวลามากกว่า 360 ชั่วโมง ต่อเครื่อง หรือบางเครื่อง ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 เดือนเลยทีเดียว ดังนั้น ผู้ร่วมรายการทุกคน จำเป็นต้องวางแผนการทำงานอย่างละเอียด มีขั้นตอนและแบบร่างที่ชัดเจน ซึ่งในปีนี้ แชมป์มอดเดอร์ทั้ง 6 จาก ซีซั่นหนึ่งและสอง ทั้ง ศิวศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ,ภควัต ไชยบุญมา ,ภฤตานน คิธประเสริฐ , นิรุตติ วันดา ,อรรถโกวิท เพชรหิัง และ สุชาวี เกาพงษ์ จะมาแข่งกับตัวเองด้วยการโมดิฟายเคสคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 48 ชั่วโมง โดยผู้ชมจะได้เห็นถึงขั้นตอนการทำงาน แนวคิด ของมอดเดอร์ทุกๆ คน อย่างใกล้ชิด และสัมผัสถึงการงาน และการตกแต่งคอมพิวเตอร์ของแต่ละคน และที่สำคัญ ได้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในส่วนต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน

ซึ่งนับว่าเป็นความชาญฉลาดของรายการ The Modder ที่ทำให้การโมดิฟายเคสคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อที่จะปูทางให้น้องๆนักศึกษา เด็กรุ่นใหม่ ได้มีความคิดริเริ่ม สนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสนุกสนานนั้น คือการเตรียมความพร้อมให้แก่เหล่าเยาวชน ในการสร้างสังคมดิจิทัลนั่นเอง

สำหรับผู้สนใจ สามารถรับชมรายการ THE MODDER THAILAND ได้ทาง ช่อง CAT Channel ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 12.30 น. หรือ ออนไลน์แบบสดๆ ได้ทาง <http://www.cattelecom.tv/> และแบบย้อนหลังได้ทาง Youtube ช่อง CompleteTelevision Channel รายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่ [www.facebook.com/completeproduction](http://www.facebook.com/completeproduction)

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บ.สตูดิโอ แมงโก้

ปัทม ปรีชาพานิช (แคะ) โทร.086 349 2436

จิระภัทร์ หอมสนิท (ซี) โทร. 085 796 0976